

**แบบรายงานสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมต่อข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)**

เรื่อง ข้อเสนอแนะกรณีการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิด

กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เมื่อวันที่ ขอรายงานสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ข้อเสนอแนะของ กสม.	สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
<p>๑. มาตรการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิดก่อนการตั้งครรภ์</p> <p>๑.๑ ระยะสั้น ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ปรับปรุงเพิ่มสิทธิการเข้าถึงบริการกรดโฟลิกของหญิงไทยที่เป็นผู้ประกันตนตามสิทธิประกันสังคมในสถานพยาบาลเอกชน รวมถึงขยายสิทธิให้สามารถเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตังค์หรือบริการส่งวิตามินทางไกล</p> <p>๑.๒ ระยะกลาง พิจารณาขยายสิทธิไปยังแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตน ควบคู่ไปกับการดำเนินการเชิงรุกผ่านการส่งเสริมการแจกกรดโฟลิกในสถานประกอบการขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิด</p> <p>๑.๓ ระยะยาว พิจารณาขยายสิทธิไปยังกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติและแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ได้รับสิทธิดังกล่าวเช่นเดียวกับประชาชนคนไทย เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของหญิงวัยเจริญพันธุ์ และป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิดของเด็กที่จะเกิดในอนาคต และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p>	<p>๑.</p>
<p>๒. มาตรการป้องกันภาวะความพิการแต่กำเนิดระหว่างการตั้งครรภ์</p> <p>๒.๑ ระยะสั้น ให้ สธ. สปสช. และ สปส. พิจารณาปรับปรุงเพิ่มวงเงินถัวเฉลี่ยให้ครอบคลุมการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เพื่อจูงใจให้หญิงตั้งครรภ์เข้าตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมทุกราย รวมถึงเพิ่มตัวเลือกให้หญิงตั้งครรภ์เลือกตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมโดยกรรมวิธี Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) โดยเสียค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ไม่ครอบคลุมและขยายสิทธิไปยังแรงงานต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิดังกล่าว</p>	<p>๒.</p>

ข้อเสนอแนะของ กสม.	สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม
<p>๒.๒ ระยะกลาง พิจารณาขยายสิทธิไปยังกลุ่มคนไร้รัฐไร้สัญชาติและแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ได้รับสิทธิดังกล่าวเช่นเดียวกับประชาชนชาวไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง</p> <p>๒.๓ ระยะยาว พิจารณาเปลี่ยนแปลงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นจากการตรวจแบบ Quadruple test มาเป็นแบบ NIPT โดยเริ่มจากกลุ่มเสี่ยง ๓๕ ปีขึ้นไป เป็นประชาชนชาวไทยทั่วไป แล้วขยายสิทธิการรักษา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาการให้บริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้น</p>	
<p>๓. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้ สธ. และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศึกษาแนวทางการผสมกรดโฟลิก ในอาหาร และการออกกฎหมายเกี่ยวกับมารดาและเด็ก ตามรายงานและข้อเสนอแนะของ กสม. และผู้ตรวจการแผ่นดิน</p> <p>๓.๒ ให้ สธ. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ และความจำเป็นต่อการบริโภคกรดโฟลิกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ การตรวจคัดกรองดาว์นซินโดรม ของหญิงตั้งครรภ์ และการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อมาตรการป้องกันภาวะ ความพิการแต่กำเนิดให้กับประชาชน</p> <p>๓.๓ ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเนื้อหาประโยชน์ และความจำเป็นต่อการบริโภคกรดโฟลิกของหญิงวัยเจริญพันธุ์ในเนื้อหาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นเนื้อหาหลักสูตรแกนกลาง ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓</p>	๓.
	กรณีส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการตามข้อเสนอแนะได้หรือต้องใช้เวลา ในการดำเนินการให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจนในแต่ละ ประเด็นด้วย ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๔๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)